

Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay

Đó cũng chính là chủ đề của đợt học tập trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2010. Để chuẩn bị cho đợt học tập này, Ban Tuyên giáo trung ương cũng đã đánh giá, tổng hợp về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh". Theo đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào một số nội dung, công việc chính.

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng ta phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ, nâng cao tầm trí tuệ. Đổi mới mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp uỷ đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh".

Đó cũng chính là chủ đề của đợt học tập trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2010. Để chuẩn bị cho đợt học tập này, Ban Tuyên giáo trung ương cũng đã đánh giá, tổng hợp về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh". Theo đó, việc học tập và làm theo

tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào một số nội dung, công việc chính.

Đầu tiên đó phải là nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới. Bởi lẽ Đảng ta là Đảng cầm quyền. Năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ, khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xx hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Muốn đề ra đường lối, chủ trương, quyết sách sao cho phù hợp thì Đảng phải nâng cao tầm trí tuệ, nắm chắc yêu cầu thực tiễn, tình hình trong nước và quốc tế để tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong hoạch định đường lối phải tránh bảo thủ, trì trệ, đồng thời phải tránh hấp tấp, vội vàng, làm tốt công tác sự báo, chú ý đến những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, phát triển cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng.

Việc xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh "Đảng phải có chủ nghĩa làm cốt". Đảng phải kiên định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm kim chỉ nam cho hành động, cơ sở quy tụ, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc.

Đó còn là quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi việc xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hoá, biến chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị- xã hội là một nguy cơ lớn. Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tối cần thiết và là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội,

phát triển kinh tế, văn hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Toàn Đảng phải quán triệt đầy đủ quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thể hiện trong việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thu hút và phát huy tiềm năng trí tuệ của toàn dân tộc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này thì cần quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là xây dựng xã hội mới là công việc "rất to lớn, nặng nề và phức tạp mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi, Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân".

Đồng thời, cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhất là trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức và tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân tộc, năng động, dám nghĩ, dám làm... không chỉ là sự quan tâm, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, vấn đề có ý nghĩa quyết định đến thành bại của cả sự nghiệp cách mạng.

Tính chất then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng còn thể hiện thông qua việc kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác ở trong Đảng và ngoài xã hội. Những tiêu cực trong xã hội đã xâm nhập vào cơ thể Đảng, vào bộ máy Nhà nước, thách thức nghiêm trọng uy tín của Đảng, Nhà nước trong nhân dân, ảnh hưởng đến việc cầm quyền của Đảng, sự tồn vong của chế độ và con đường phát triển của đất nước. Do vậy, toàn Đảng và mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần có nhận thức đúng đắn tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về nhiệm vụ xây dựng Đảng, để tham gia đấu tranh khắc phục tình trạng trên, xây dựng Đảng ta thực sự "là đạo đức, là văn minh".

Ban Tuyên giáo trung ương đã xây dựng và đưa ra nội dung thứ 3 học tập và

làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay là phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Phương thức lãnh đạo của Đảng có vai trò quan trọng để đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Đó cũng chính là yêu cầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc". Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết là đặt trọng tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Đường lối xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam xác định Hiến pháp và pháp luật là quyền lực tối thượng, điều chỉnh mọi quan hệ xã hội. Trong điều kiện đó, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước có vai trò rất quan trọng, thể hiện năng lực cầm quyền của Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ngày nay, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng mở rộng. Đảng tiếp thu những ý kiến của các tổ chức đoàn thể để bổ sung, phát triển, điều chỉnh đường lối, chủ trương; để đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Để thực hiện nội dung này thì cần quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và trung thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo.

Học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

Vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, người cộng sản, người thầy của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã đi xa nhưng để lại cho dân tộc ta di sản tinh thần to lớn. Những tư tưởng và đạo đức của Người là sự kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, những tinh hoa văn hóa của nhân loại và thời đại. Suốt cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành chọn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân, trong đó, Người quan tâm nhiều nhất đó là nâng cao đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để Đảng ta xứng đáng "là đạo đức, là văn minh".

Trong giai đoạn cách mạng nước ta hiện nay, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên như: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã chỉ rõ: thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng; về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, chưa được đẩy lùi, nhất là trong các cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý doanh nghiệp Nhà nước và quản lý tài chính, làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng. Đó là một nguy cơ lớn, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ "đang là vấn đề bức xúc trong dư luận, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín lãnh đạo của Đảng.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Bộ Chính trị phát động; đồng thời xuất phát từ thực tiễn trên, năm 2010, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào chủ đề xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh".

Đạo đức, theo ý nghĩa thông dụng là tập hợp những quan điểm, tư tưởng, tình cảm thể hiện ra ở hành vi của một giai cấp, tầng lớp, của một người, một tổ chức xã hội hay nghề nghiệp nhất định. Đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức của giai cấp công nhân kết hợp nhuần nhuyễn với tinh hoa đạo

đức truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, nó là sự thể hiện bản chất, tư cách, sứ mệnh cao cả và bổn phận của Đảng đối với nhân dân, Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, Đảng ta là một Đảng chân chính cách mạng “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Người còn nói: Đảng cũng ở trong xã hội mà ra và Đảng là do mỗi một đảng viên, do nhiều đảng viên kết lại mà thành. Vì vậy, mỗi một đảng viên trước hết phải là một công dân có đạo đức (đạo đức làm người, đạo đức công dân) đồng thời phải thấm nhuần đạo đức cách mạng bởi theo logic của sự phát triển thì người ta ai cũng vậy, trước tiên là phải biết làm việc, có biết làm việc thì mới biết làm người và có biết làm một người chân chính thì mới biết làm một đảng viên, cán bộ tốt, tức là biết làm một chiến sĩ cách mạng, một đảng viên của một Đảng chân chính cách mạng.

Mỗi đảng viên trước hết phải là người có đạo đức công dân, gương mẫu làm tròn bổn phận công dân. Tất cả mọi cán bộ, đảng viên dù làm công tác Đảng hay công tác chính quyền, dù ở bất cứ cương vị nào đều phải gương mẫu, luôn tiên phong "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" trong mọi nhiệm vụ được giao, dù khó khăn gian khổ đến mấy cũng không chùn bước. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù là Chủ tịch nước, uỷ viên các cấp bộ Đảng hay Bộ trưởng cho đến nhân viên lái xe, quét rác... tất cả đều phải rèn luyện đạo đức cách mạng, đều phải toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân - "Đảng viên là người đầy tớ trung thành của dân".

Không chỉ xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh để Đảng xứng đáng "là đạo đức, là văn minh", theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên với đầy đủ các yếu tố về năng lực, trình độ chuyên môn cũng như các phẩm chất đạo đức công dân lẫn đạo đức cách mạng. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, trong những năm đầu của thế kỷ 20 - thời kỳ đen tối nhất của cách mạng Việt Nam, Đảng đã ra đời với tư cách là tổ chức chính trị

tiên tiến nhất so với mọi tổ chức chính trị xuất hiện vào cùng thời điểm đó. Đến nay, trải qua 80 năm lãnh đạo và cầm quyền, Đảng ta luôn thể hiện là một tổ chức chính trị chân chính, trung thành, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng công lý và chính nghĩa, chống mọi biểu hiện của tiêu cực, tàn ác, tất cả vì con người, hướng tới một xã hội tốt đẹp, nhân đạo.

Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" đã, đang được triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bằng những hoạt động thiết thực, bổ ích. Thực hiện tốt nội dung tư tưởng, chủ đề cuộc học tập này sẽ góp phần tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng phát triển; đồng thời còn góp phần thực hiện thành công cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam một phần là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, công tác xây dựng Đảng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người đảng viên trung thành và gương mẫu của cách mạng Việt Nam đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa của nhân loại, bởi vậy nó là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng và đạo đức của Người luôn là tấm gương sáng ngời để mọi thế hệ người dân Việt Nam học tập và noi theo.

Với những giá trị to lớn trên, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Bộ Chính trị phát động từ năm 2006 đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhiệt liệt hưởng ứng. Một trong những nội dung quan trọng của cuộc vận động đó là "tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo từng chuyên đề cụ thể như: Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; giới thiệu về tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” và “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”... đã thu được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể...

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau gần 4 năm thực hiện cuộc vận động, năm 2010 Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát động học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh". Đây được xem là một trong những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các nội dung của cuộc vận động, đồng thời là hoạt động thiết thực để toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI năm 2011.

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam một phần là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, công tác xây dựng Đảng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đã, đang thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập với quốc tế, đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch, vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của cách mạng, ở từng giai đoạn khác nhau.

Việc xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh có vai trò quyết định đến việc bảo vệ chế độ Chính trị, con đường phát triển của đất nước lên Chủ nghĩa xã hội

với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh". Để xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, đặc biệt là trong điều kiện nước ta Đảng cầm quyền và là tổ chức lãnh đạo duy nhất, Đảng phải thật trong sạch, đoàn kết và có quan hệ máu thịt với nhân dân. Từ khi mới ra đời (3/2/1930), trải qua những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ác liệt, Đảng ta luôn được quần chúng tin tưởng, ủng hộ và lãnh đạo cách mạng đi từ thành công này đến thành công khác. Đỉnh cao của sự lãnh đạo tài tình đó là chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và Đại thắng mùa xuân 1975.

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, trong công cuộc xây dựng đất nước tiến lên con đường CNXH, Đảng ta đã chủ động, sáng tạo và thành công trong đổi mới đường lối phát triển kinh tế, đưa nền kinh tế nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu và trở thành một trong những nước phát triển mạnh của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do sự tác động của nền kinh tế thị trường, đã có một bộ phận Đảng viên tha hóa, biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, đi ngược lại lợi ích của dân. Dù chỉ là "con sâu bỏ rầu nồi canh" nhưng ít nhiều đã gây mất lòng tin của dân đối với Đảng. Do đó, việc chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời đó cũng là việc của toàn dân nhằm thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa "phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân".